

แผนบริการวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการพัฒนาการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก
1. มีระบบการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพ	1. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย	อย่างน้อย 1 เรื่อง	1. ติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน : โครงการแบ่งปันทรัพยากร ทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยสู่ห้องสมุดโรงเรียนจังหวัดนครนายก - โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา - โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ - โรงเรียนปิยชาติพัฒนา - โรงเรียนนครักษ์ - โรงเรียนอุบลรัตน์ราชกัญญา ราชวิทยาลัย - โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย
2. สร้างงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน	2. มีการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาต่อยอดสู่บทความวิชาการ	อย่างน้อย 1 บทความ	2. รวบรวมองค์ความรู้โดยศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน	1. การสาธิตห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) 2. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน - กิจกรรมป็นการอ่าน ตามคำร้องขอ - กิจกรรมค่ายนักอ่าน (เน้นเนื้อหาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีไทย) - กิจกรรมการเสริมปกหนังสืออย่างง่าย	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย
	3. มีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ 4. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	อย่างน้อย 3 ช่องทาง 3 โครงการ/ กิจกรรม	3. สร้างและพัฒนาโครงการฝึกอบรมสู่การปฏิบัติ	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 1. โครงการบริการวิชาการ : กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนมงคลวิทยา (วัดมงคลสามัคคีธัมโมทัย) จังหวัดระยอง	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก
				2 การจัดงาน BOOKFAIR - กิจกรรม “พบกับชญาณ์พิมพ์ เจ้าของผลงาน พยัคฆบาล” - กิจกรรม “ชวนกันมาฟังครูเกริกเล่านิทาน”	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย
				3 การบริการวิชาการชุมชน : โครงการ The 7th Philippines-Thailand Libraries Friendship Project (PTLFP) ณ ประเทศฟิลิปปินส์	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย
				โครงการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 1. กิจกรรม DIY จากหนังสือ เรื่อง “DIY เสริมปกหนังสือ คุณทำเองก็ได้ ง่ายนิดเดียว” : วิธีการเสริมปกง่าย ๆ ด้วยตนเองได้ จากมืออาชีพของห้องสมุด” 2. “สนุกปล้ำดินกับครูจุ๋ม” ห้องเรียนปั้นดินให้เป็นตัว โดย อาจารย์สมทรง ชิมากรณ์ ” 4. กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5. กิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 6. ทักษะศึกษาแหล่งเรียนรู้สู่ผู้จร	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย -รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย -นายพงษ์ศักดิ์ เอกนาม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย และผู้ช่วยผู้อำนวยการ หอสมุด มศว องค์กรักษ์

เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	กลยุทธ์	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบหลัก
				<u>โครงการจิตอาสาพัฒนาสังคม</u> - ถักอุ้นให้คลายหนาว - กิจกรรมหนังสือเสียงสำหรับผู้ป่วย : หนังสือข้างเตียง	นางสุจิตรา รัตนสิน
				<u>โครงการบริการวิชาการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณอายุ</u> - กิจกรรม “เทคนิคสร้างสุขด้วยวิถีธรรมชาติ” - กิจกรรม “การใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยยามสูงวัย”	รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และวิจัย